
      
  
 

 
 
 

กมธ. การศึกษา วุฒสิภา  
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และ  

สรุปผลการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
............................................ 

   

 
  เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๖ โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา เป็นประธานในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณา
ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

   พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
    ศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ได้รายงานผล
การด าเนินงานของอนุกรรมาธิการสรุปได้ว่า คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ๑. พิจารณาร่างรายงาน 

การพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดท าร่างกฎหมายส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ
ระบบทวิภาคี เพ่ือจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
ประกอบด้วย ๑) สถานการณ์ปัจจุบันและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
๒) บทวิ เคราะห์สภาวะปัญหาข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาระบบทวิภาคี   
๓) บทวิเคราะห์สถานการณ์และความต้องการกฎหมายการศึกษาระบบทวิภาคี ๒. พิจารณา 
ร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง อาชีวศึกษา : คุณภาพ 
มาตรฐาน และแรงจูงใจ โดยที่ประชุมได้พิจารณา ประกอบด้วย 

บทที่ ๑ บทน า บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย กฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนโยบายของ
รัฐบาล (นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี) และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
(พลต ารวจเอก เพ่ิมพูน  ชิดชอบ) เพ่ือน าไปจัดท าบทสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป นอกจากนี้   
คณะอนุกรรมาธิการยังได้จัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาเพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณา จ านวน 
๔ เรื่อง ดังนี้ ๑) การประยุทธ์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ๒) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพใหม่ตามควร
สนใจของผู้ เรียน ๓) ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาสู่การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และ ๔) การพัฒนาองค์การนักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพ และทักษะชีวิตส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 
  
 

ฉบับที่ ๒๗/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  



 พิจารณาสรุปผลการเดินทางลงพื้นที่ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
          ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ในฐานะประธานคณะเดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงาน  
ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการสรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้ลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินการ

ด้านการศึกษาในพ้ืนที่สูง และเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ าป่าไหลหลาก พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผู้น าท้องถิ่น ผู้บริหาร
โรงเรียน บ้านห้วยผา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยน้ าป่าไหลหลาก เมื่อวันศุกร์ที่  8 
กันยายน พ.ศ.  2566  เวลา 23.30 น. โดยจาก
เหตุการณ์น้ าป่าไหลหลากดังกล่าวได้ส่งผลให้รั้วโรงเรียน 
หอประชุม อาคารเรียน ห้องเรียน โรงอาหารนักเรียน 
สนามเด็กเล่น สนามกีฬาโรงเรียน ได้รับความเสียหาย 
เป็นอย่างมาก ซึ่งเบื้องต้นทางโรงเรียนได้ประสานแจ้ง
หน่วยงานต้นสังกัดให้รับทราบ และขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ และขอความช่วยเหลือ

มายังคณะกรรมาธิการ ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นว่า เพ่ือเป็นการช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนจึงได้บริจาคเงินให้กับโรงเรียน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับ สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
และบุคคลที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนสามารถร่วมบริจาคได้โดยผ่านบัญชีธนาคารที่ปรากฏในเฟสของ
โรงเรียนบ้านห้วยผา นอกจากนี้  ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยังได้มีมติให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณาให้การช่วยเหลือโรงเรียนโดยเร่งด่วนต่อไป 

  


